



Shopping Online

อัปเดต อินเทอร์เน็ต

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามาจับทุกบาทในชีวิตมากขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการซื้อของออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าการ Shopping Online เป็นที่นิยมของคนไทยในโลกยุคปัจจุบันเพิ่มขึ้น จากสมัยก่อน หากเราต้องการซื้อสินค้าบางอย่าง ต้องเดินทางไปยังสถานที่ขายสินค้านั้น แต่ในปัจจุบันเพียงแค่ Search หาสินค้าที่เราต้องการในอินเทอร์เน็ต (Internet) ก็มีสินค้าที่เราต้องการมากมายให้เลือกดู เลือกซื้อ และเพียงแค่ “คลิก” สั่งซื้อสินค้า ไม่ว่าจะสั่งซื้อทางสมาร์ทโฟนหรือ คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ทั้งนั้น ถือว่าเป็นการซื้อสินค้าที่สะดวกสบายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเอง

ไอคอนฟรี
เช็ค ชัวร์ หารชัวร์
ค้นหาความจริงก่อนที่จะแฮช
ร่วมเปลี่ยนสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัย อย. และเหล่าเพจดัง

สำหรับเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพให้ชัวร์ก่อนจะแฮชข้อมูลให้กับสังคมรอบข้าง

<httpS://www.shop>

FDATHAI



การ Shopping online ข้อดีคือ สะดวกและได้ราคาถูกใจกว่าซื้อจากร้านค้า แต่ถ้าไม่ระมัดระวังอาจเจอข้อเสียที่อันตรายตามมาเช่นกัน ล่าสุด อย. ได้รับการแจ้งจากประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการถอนทะเบียนและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

เนื่องจากพบสารปรอทและสารไฮโดรควิโนน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้บริโภค นอกจากนั้นยังพบการโฆษณาเกินจริงผ่านทางสื่อออนไลน์ และที่สำคัญไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งเครื่องสำอางที่ผสมสารปรอทเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาจทำให้เกิดอาการแพ้ ผื่นแดง ผิวดำลง ผิวด้านคล้ำดำ เกิดพิษสะสม ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบ สารไฮโดรควิโนนทำให้เกิดการระคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่ผิวหนัง เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนอกจากเครื่องสำอางผสมสารอันตรายแล้วยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพรปลอมปนยาแผนปัจจุบัน ลักลอบจำหน่ายทั้งทางสื่อออนไลน์และท้องตลาด ซึ่งการขยายต่าง ๆ (ยกเว้นยาสามัญประจำบ้าน) ผ่านทางเว็บไซต์สื่อออนไลน์ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากต้องการซื้อขาย ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยตรง เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

อย.ขอเตือนผู้บริโภค ก่อนการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหน ไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ควรระมัดระวังการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ทางสื่อออนไลน์ เนื่องจากมักตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ลักลอบผสมสารอันตรายไม่ผ่านการรับรองจาก อย. ซึ่งผู้บริโภคอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้



ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
เนื้อหา : นางสาวชลิตา ใจสมัคร
ออกแบบ : นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย์